

“Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa IX”

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án Năm Thanh niên 2011

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường công tác giáo dục, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ; năm 2011, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011), Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý lấy năm 2011 là “**Năm Thanh niên**”.

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011 (*Thông báo số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng*) và Đề án Năm Thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án Năm Thanh niên, cụ thể như sau:

A. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 10 tháng 11 năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có Thông tri số 31 TT/TWĐTN về việc triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; gửi toàn văn Thông báo kết luận số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng kèm theo Đề án Năm thanh niên đã được hoàn chỉnh theo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc có căn cứ tham mưu cấp uỷ, chính quyền và xây dựng kế hoạch triển khai.

Đề tập trung nội dung chỉ đạo trong năm 2011 nhằm đạt được mục tiêu Đề án Năm Thanh niên đã đặt ra, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định chọn chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 là **Năm Thanh niên** với phương châm “*Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ*”. Đồng thời, các nội dung của Đề án Năm Thanh niên được cụ thể hoá đầy đủ trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 với những nội dung và giải pháp chi tiết trên các mặt công tác. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để thực hiện các nội dung của Đề án Năm Thanh niên.

Thực hiện chỉ đạo của các Tỉnh, Thành uỷ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn các Tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc đã khẩn trương tham mưu, xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể hoá và triển khai thực hiện Đề án Năm Thanh niên tại địa phương, đơn vị. Trong quý I năm 2011, 68/68 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đã tham mưu cho cấp uỷ ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện Năm Thanh niên. Nhiều

địa phương, đơn vị đã tham mưu được chương trình, đề án của Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện Năm thanh niên với những chỉ tiêu, giải pháp và nguồn lực cụ thể.

Nét mới trong công tác chỉ đạo Năm Thanh niên 2011 là việc khởi động cũng như tổng kết Năm Thanh niên đều trên tinh thần hành động, với những việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn. Theo đó, 5 ngày khởi động Năm Thanh niên đã được triển khai từ ngày 31/12/2010 đến ngày 09/01/2011 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo được dấu ấn và truyền thông sâu rộng trong xã hội. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm thanh niên 2011 với nội dung xuyên suốt của 5 ngày khởi động Năm Thanh niên, đồng thời bổ sung những hoạt động và yêu cầu mới, như việc Đoàn tham gia chống tai nạn, ùn tắc giao thông, chăm lo đời sống nhân dân, thanh thiếu nhi khó khăn, chăm lo tết cho sinh viên, thanh niên công nhân, đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo nơi biên giới, hải đảo; hiến máu tình nguyện; vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong Năm Thanh niên, Đoàn đã khởi xướng nhiều phong trào, cuộc vận động mới trong thanh niên, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”... Các cấp bộ Đoàn đã thể hiện sự năng động, nắm bắt kịp thời yêu cầu thực tế của tình hình đất nước, luôn bổ sung những nội dung, giải pháp trực tiếp để Năm Thanh niên có những nội dung phong phú, sát hợp với thực tiễn.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM THANH NIÊN

I. ĐỐI VỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1- Tổ chức các hoạt động giáo dục, định hướng cho thanh niên

1.1- Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục thanh niên về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, qua đó giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có tính kế hoạch cao, chuẩn bị chu đáo và nhiều nét sáng tạo. Tiêu biểu trong các hoạt động lớn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức là: Hội thảo khoa học “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành”; Gặp mặt “Những người bạn của Đoàn”; Gặp mặt “*Giương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu*” từ năm 1996 đến năm 2010; tổng kết trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam; Gặp mặt Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ Trung ương Đoàn các thời kỳ... Đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “*Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”, tham gia cuộc thi tìm hiểu “*80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn*”, tổ chức cho đoàn viên thanh niên xem phim tư liệu “*Bản hùng ca tuổi trẻ Việt Nam*”, thực hiện Cuộc vận động “*Sưu tầm, giới thiệu, trưng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*” ...; các báo, tạp chí của Đoàn tích cực tổ chức các diễn đàn với chủ đề “*Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi*”, “*Hiển kế tặng Đoàn*”, “*Nếu tôi là Bí thư thứ*

nhất Trung ương Đoàn”; các nhà xuất bản của Đoàn liên kết, phối hợp cho ra mắt các bộ sách về Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Năm 2011 cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, tạo cơ hội thuận lợi cho việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống trong thanh thiếu nhi. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đều được tổ chức thành những đợt thi đua cao điểm trong thiếu nhi và các đối tượng đoàn viên thanh niên, với chủ đề, chủ điểm hợp lý, thiết thực, thu hút sự quan tâm của xã hội. Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Trung ương Đoàn đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, Hành trình “Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển” và Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, được xã hội đánh giá cao.

1.2- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên với nội dung trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập Nghị quyết gắn với triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; ban hành nhiều tài liệu học tập Nghị quyết; tập trung sửa đổi, bổ sung 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghe báo cáo về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với các chuyên đề có tính chính trị, thời sự của quốc tế và đất nước. Một số Tỉnh, Thành đoàn đã có những tìm tòi, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên như Hội thi Olympic Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng do Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức, Hội thi “Nghị quyết của Đảng - Hành động của thanh niên” thông qua hình thức kết hợp giữa thi trắc nghiệm, sân khấu hóa và hùng biện về hành động của thanh niên trên địa bàn dân cư do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, giáo dục nâng cao nhận thức của người công dân trẻ khi đến tuổi trưởng thành, có ý thức vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã hướng dẫn tổ chức chương trình giáo dục ý thức công dân, chủ đề “*Khi tôi 18*”. Qua đó, đã kịp thời tác động tích cực, định hướng nhận thức chính trị, thái độ, tư tưởng của thanh niên trước những vấn đề mới nảy sinh.

Cuộc vận động “*Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác*” tiếp tục được triển khai sáng tạo gắn với tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2011). Nhiều cơ sở Đoàn tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến thực hiện tốt cuộc vận động⁽¹⁾. Trung ương Đoàn tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ II - năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm Cuộc vận động và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Thông qua cuộc vận động, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên có chuyển biến

⁽¹⁾ Các cấp bộ Đoàn đã biểu dương, tôn vinh 45.634 tập thể và 449.253 cá nhân đạt danh hiệu “*Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác*”.

tốt, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng đến những tiêu chí cụ thể để trở thành những học sinh, sinh viên giỏi, công nhân trẻ giỏi, nhà nông trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, nhà quản lý trẻ giỏi, sỹ quan trẻ giỏi. Từ kết quả cuộc vận động, tổ chức Đoàn các cấp đã xây dựng, bình chọn, tuyên dương và nhân rộng các điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến thông qua việc tổ chức rộng rãi chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”.

Thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12 ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2007 - 2011, ngày 30 tháng 11 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 344 KH/TWĐTN về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 – 2015.

1.3- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên được triển khai dưới nhiều hình thức mới, thông qua các diễn đàn thể hiện nhận thức của thanh niên về trách nhiệm trong xã hội, về xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, tiêu biểu như: chương trình “Khi tôi 18”, các khoá “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, “Học từ thiên nhiên”. Đến nay, đã có 44/63 Tỉnh, Thành đoàn triển khai mô hình “Học kỳ quân đội” với hơn 12.124 học sinh tham gia.

Tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên được duy trì thông qua việc củng cố và nhân rộng các mô hình phổ biến và giáo dục pháp luật có hiệu quả; xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật, góp phần hình thành ý thức pháp luật, lối sống tuân thủ pháp luật trong thanh niên.

1.4- Tổ chức Đoàn các cấp đã tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ về chủ quyền quốc gia, nhất là thông tin phù hợp và định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề phức tạp như tình hình an ninh trên biển, chủ quyền của nước ta trên vùng Biển Đông và các hải đảo. Cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới, hải đảo*” có bước phát triển mới, tập trung tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, ủng hộ nguồn lực, kinh phí, chăm lo đời sống, học tập cho con em chiến sỹ; hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa; tăng cường kết nghĩa với các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo. Các báo chí trong hệ thống Đoàn đã có sáng kiến và trực tiếp tổ chức cuộc vận động “*Góp đá xây Trường Sa*”, chương trình “*Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi*”. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa với nội dung thiết thực giữa các địa phương vùng đồng bằng, vùng ít khó khăn với vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn.

2- Phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên; xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xung kích đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống

2.1- Kết quả các phong trào thanh niên

Thực hiện Đề án Năm Thanh niên, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chọn chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 là Năm Thanh niên với phương châm “*Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ*”; tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên bằng các hành động cụ thể. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền thực hiện Đề án Năm thanh niên và triển khai các chương trình, đề án phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với thanh niên; thực hiện rà soát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, đưa các chính sách thanh niên vào cuộc sống. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, các hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên do Đoàn tổ chức tập trung nhằm huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thông qua các chủ đề cụ thể, thiết thực, như: Thanh niên hành động vì người nghèo, Thanh niên hành động vì môi trường, Thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc, Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Thanh niên hiến máu tình nguyện⁽²⁾.

2.1.1- Phong trào “*Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc*” phát triển trong các đối tượng thanh niên với nội dung phong phú, thiết thực, tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án qua đó tổ chức, huy động thanh niên góp sức trẻ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Trong thanh niên công nhân, viên chức, phong trào “*Sáng tạo trẻ*” được tổ chức rộng rãi nhằm khuyến khích, phát huy những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, tham gia xây dựng hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia chống ùn tắc giao thông trong thanh niên đô thị đã góp phần giải quyết những bức xúc của cộng đồng.

Phong trào *Thanh niên tình nguyện* thu hút đông đảo các lực lượng thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia, trong đó chủ yếu là thanh niên trường học, với những hoạt động tiêu biểu, như: Chiến dịch Mùa hè xanh, Chương trình “*Tiếp sức mùa thi*”, “*Tiếp sức đến trường*”, “*Hiến máu nhân đạo*”; lực lượng y bác sỹ trẻ khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo; thanh niên công nhân, viên chức tổ chức chiến dịch tình nguyện “*Kỳ nghỉ hồng*”; thanh niên lực lượng vũ

(2) “*Ngày thanh niên hành động vì người nghèo*” các cấp bộ Đoàn đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 89.900 lượt người với 84.500 cơ số thuốc; tặng 39.800 bộ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, 29.000 quần áo và chăn ấm cho người nghèo. Khởi công xây dựng và bàn giao 584 Nhà Nhân ái, đạt 58,4% chỉ tiêu năm 2011. “*Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện*” với chủ đề “*Chung dòng máu trẻ - Vì sức khỏe cộng đồng*” thu hút 367.834 ĐVTN tham gia, thu được hơn 13.000 đơn vị máu; có 40.000 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, hiến máu dự bị. “*Ngày thanh niên hành động vì môi trường*” thu hút trên 173.000 thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức trồng 75.000 cây xanh...

trung tham gia chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”; lực lượng thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện tại các địa bàn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ⁽³⁾. Đồng thời, tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong xây dựng các lực lượng vũ trang tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng các đội thanh niên xung kích an ninh tham gia giữ gìn trật tự trị an tại các địa bàn, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới, hải đảo*” có bước phát triển mới, tập trung tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, ủng hộ nguồn lực, kinh phí, chăm lo đời sống, học tập cho con em chiến sỹ; hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa; tăng cường kết nghĩa với các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo. Các báo chí trong hệ thống Đoàn đã có sáng kiến và trực tiếp tổ chức cuộc vận động “*Góp đá xây Trường Sa*”, chương trình “*Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi*”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập quốc tế, nhất là lực lượng doanh nhân trẻ, học sinh, sinh viên; động viên thanh thiếu niên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hội nhập; tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ, tận tụy, cầu thị và trách nhiệm với công việc; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến có sáng kiến hay, mô hình và giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính⁽⁴⁾.

2.1.2- Phong trào “*Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*” đã đi vào thực tiễn công tác Đoàn và đời sống của thanh niên, góp phần giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển kỹ năng xã hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chú trọng hơn trong việc hướng đến chăm lo các quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên. Tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; không ngừng nâng cao chất lượng các quỹ

⁽³⁾ Chiến dịch *Thanh niên tình nguyện hè 2011* với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội” được tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. Đã giúp đỡ 11.254 hộ gia đình thanh niên khó khăn trong phát triển kinh tế, sửa chữa nhà cửa; tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 833.276 đoàn viên, thanh niên; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe tại cộng đồng cho 105.700 người với 4.572 y, bác sỹ trẻ tham gia; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 75.636 đơn vị máu; trồng mới, chăm sóc 4,23 triệu cây xanh; 65.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, giúp đỡ; tổ chức ôn tập văn hóa cho 45.000 thanh thiếu nhi; thành lập 685 đội hình với 46.589 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi; hỗ trợ, tư vấn cho trên 940.000 lượt thí sinh và người nhà trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

⁽⁴⁾ Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được 20.381 đề tài, sáng kiến; xây dựng mới 2.319 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo; tặng quà trị giá 22.955 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ, thanh thiếu niên trên Quần đảo Trường Sa; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 68.406 người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn cho 5.410 phụ huynh học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học về phương pháp sơ cấp cứu cho trẻ em, tư vấn dinh dưỡng; tiếp nhận 12.000 đơn vị máu; phẫu thuật mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi, 100 trẻ em bị dị tật bẩm sinh.

khuyến học, khuyến tài, quỹ học bổng, các giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh và khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu niên; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp. Phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”, “Ba rèn luyện” tiếp tục phát triển mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên. Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về nghề nghiệp; tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; thành lập các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm giúp thanh niên lập nghiệp⁽⁵⁾. Nhiều hình thức mới trong hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn đi đầu thực hiện có hiệu quả, được nhiều nơi, nhiều ngành nhân rộng, như: Hội chợ việc làm, Ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm cho thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của thanh thiếu nhi, vừa là phương thức có hiệu quả trong đoàn kết tập hợp thanh niên; triển khai các chương trình giáo dục sức khoẻ, phòng chống ma tuý, mại dâm và các bệnh xã hội, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên. Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội tại các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu nhi góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi⁽⁶⁾. Nhiều mô hình giáo dục kỹ năng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, như: Học kỳ quân đội, đào tạo Lãnh đạo trẻ tương lai... Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc quản lý và cảm hoá, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, gần gũi, chia sẻ, động viên, từng bước đưa thanh niên lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng⁽⁷⁾.

2.2- Kết quả triển khai các chương trình, đề án phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

2.2.1- Triển khai dự án thí điểm "Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú dưới 26 tuổi, có trình độ đại học bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để tăng cường cho 62 huyện nghèo". Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1/2011. Trung ương Đoàn đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai đến các Tỉnh, Thành đoàn thuộc địa bàn triển khai dự án, trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm nhận công tác truyền thông về dự án và tham gia tuyển chọn, tập huấn nhân sự đầu vào. Đến nay, đã có 15/20 tỉnh, thành tiến hành xong khâu tuyển chọn và tập huấn.

2.2.2- Triển khai Đề án xây dựng các Đảo Thanh niên toàn quốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện Chiến lược biển và chiến lược kinh tế đảo đến năm 2020

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Ủy ban biên giới Quốc gia và các địa phương hoàn thiện Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2010 – 2020 gồm các đảo: Đảo Trần - Quảng Ninh, Hòn Chuối - Cà Mau, Thổ Chu - Kiên Giang; tiếp tục đầu

⁽⁵⁾ Đến nay, đã có 8.080 tỷ đồng dư nợ vốn vay uỷ thác từ ngân hàng chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn đến với thanh niên.

⁽⁶⁾ Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 714.683 đoàn viên thanh niên, tập huấn cho trên 20.000 ĐVTN về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; phối hợp dạy nghề cho 194.709 đoàn viên thanh niên và giải quyết việc làm cho 161.940 thanh niên; tổ chức huấn luyện kỹ năng xã hội cho 84.337 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.

⁽⁷⁾ Nhiều Tỉnh, Thành đoàn đã thực hiện chỉ tiêu mỗi Đoàn cơ sở giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên chậm tiến

tư xây dựng Đảo Bạch Long Vĩ - Hải Phòng và Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị. Đề án đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tiếp thu hoàn thiện. Hiện nay, Đề án đang được trình đề Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2.2.3- Thực hiện có hiệu quả Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" giai đoạn 2008 - 2015

- Về dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp": Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo mở rộng nhiều hình thức, sản phẩm truyền thông mới thông qua các kênh của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Các ấn phẩm, tài liệu về nghề nghiệp dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở (từ cấp xã, phường, các trường THPT trong cả nước). Bên cạnh đó, nhiều Tỉnh, Thành đoàn và đoàn trực thuộc đã phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình "Tu vấn về nghề nghiệp, việc làm", "Tu vấn mùa thi", tổ chức "Ngày hội việc làm", "Sàn giao dịch việc làm", "Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm"... 57/63 Tỉnh, Thành đoàn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm cho trên 12.000 cán bộ Đoàn cơ sở, tổ chức tập huấn cho gần 2.000 thanh niên là bộ đội xuất ngũ.

- Về dự án "Tu vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp": Trung ương Đoàn đã phối hợp biên soạn bộ giáo trình khởi nghiệp dành cho công tác đào tạo; tổ chức đào tạo 160 giảng viên nguồn của Dự án; đào tạo trực tiếp cho trên 1.500 thanh niên về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp tại các tỉnh, thành. Trong năm 2010 đã triển khai đào tạo trực tuyến (E-Learning) các kiến thức, kỹ năng về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp cho trên 4.000 học viên là thanh niên, sinh viên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên⁽⁸⁾ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh từ các chương trình 120, Quyết định 157, vốn vay hộ nghèo được các Tỉnh, Thành đoàn duy trì thực hiện hiệu quả.

- Về dự án "Đầu tư xây dựng 10 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên": Sau khi thống nhất với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trong năm 2011, Trung ương Đoàn đã có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư các Trung tâm tại Quảng Bình, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh và tiến hành khởi công xây dựng 02 Trung tâm tại Quảng Bình (tháng 3/2010) và TP. Hồ Chí Minh (tháng 9/2010), bên cạnh đó Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thanh Hóa tiếp tục được xây dựng đúng tiến độ đề ra⁽⁹⁾.

- Về chương trình "Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên: Trung ương Đoàn đã tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình triển khai thực hiện các chính sách về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên tại các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Định, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế; tổ chức điều tra, lấy ý kiến của 3.000 thanh niên công nhân, học sinh, thanh niên nông thôn, lao động tự do... về việc

⁽⁸⁾ Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.650 hội thi tay nghề, thu hút 106.948 đoàn viên thanh niên tham gia; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.136.804 ĐVTN, giải quyết việc làm cho 537.484 ĐVTN; dạy nghề cho 532.635 ĐVTN.

⁽⁹⁾ Tổng kinh phí thực hiện dự án xây dựng 10 Trung tâm được cấp năm 2010 là 20 tỷ đồng, năm 2011 là 53,5 tỷ đồng. Dự kiến khánh thành Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh Hóa vào tháng 5/2011 và Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm TP Hồ Chí Minh vào tháng 12/2011

thực thi các chính sách của nhà nước về nghề nghiệp, việc làm tại địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức 03 cuộc Hội thảo đánh giá, phản biện các chính sách về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên. Qua các hội thảo được tổ chức với đối tượng thanh niên nông thôn, học sinh đã ghi nhận những tồn tại trong việc phổ biến chính sách về học nghề, giải quyết việc làm tới thanh niên; những tồn tại trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm của các cấp bộ Đoàn đặc biệt là Đoàn cơ sở.

2.2.4- Về đề án quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên

Sau khi có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc ngày 02/6/2010, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã khẩn trương xây dựng Đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên tại Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2.5- Các chương trình, dự án khác

- Chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng và nhà ở cho hộ gia đình tại 62 huyện nghèo

Trung ương Đoàn đã phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn các Tỉnh, Thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đến năm 2012, trước mắt tập trung triển khai tại 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Sau hơn 01 năm thực hiện, đến nay đã xây dựng mới 99 căn nhà, sửa chữa và nâng cấp 412 nhà dột nát cho các hộ gia đình nghèo với tổng giá trị đạt 12 tỷ đồng; tham gia làm mới 90 km đường giao thông nông thôn.

- Dự án thí điểm xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn

Dự án được triển khai tại 10 tỉnh: Bắc Cạn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng. Đến nay, đã xây dựng hoàn thành 53/100 cầu, các vị trí xây dựng đều ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, các cầu hoàn thành trước mùa mưa lũ, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân, nhất là các em nhỏ đến trường được an toàn, thuận lợi.

2.2.6- Về tham mưu xây dựng chính sách thanh niên:

Trong Năm Thanh niên, Trung ương Đoàn đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến 2010 và tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chính sách thanh niên tình nguyện và hiện nay đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nội dung, gồm: phối hợp tham mưu xây dựng chính sách tài năng trẻ trong thời kỳ mới; phối hợp xây dựng đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em", Đề án quy hoạch xây dựng mạng lưới Nhà thiếu nhi cấp huyện; Đề án xây dựng diễn đàn kết nối thông tin giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với thanh niên qua mạng Internet.

3- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân

- Các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai Chương trình hành động "*Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh*" và Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX về các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó tập trung rà soát, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn chuẩn bị nhân sự cho đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X theo Quy chế cán bộ Đoàn.

- Tích cực triển khai cuộc vận động "*Xây dựng chi đoàn mạnh*", thực hiện chương trình "*Rèn luyện đoàn viên*", tổ chức "*Ngày đoàn viên*" tại các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên "*80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*", kết quả, trong Năm Thanh niên, toàn Đoàn kết nạp mới **1.265.836** đoàn viên, vượt **165.836** đoàn viên (*vượt 15%*) so với chỉ tiêu Đề án đặt ra (nhưng chỉ đạt 97,37% so với chỉ tiêu trong Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn).

- Công tác cán bộ đoàn có chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho Đảng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh đối với cán bộ chủ chốt của Đoàn cấp tỉnh, huyện; đào tạo, tập huấn cán bộ Đoàn cho các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đã tham mưu nâng cao chất lượng đào tạo và được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở đào tạo bậc đại học trong hệ thống giáo dục công lập.

- Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân được các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện thông qua các sinh hoạt chính trị chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ở các cấp⁽¹⁰⁾. Nhân dịp bầu cử Quốc hội khoá XIII và hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia tuyên truyền, phục vụ bầu cử và giới thiệu những cán bộ trẻ đủ phẩm chất, uy tín và năng lực để tham gia ứng cử. Tỷ lệ đại biểu trẻ trong Quốc hội khoá XIII là 62 người (chiếm 12,40%). Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam*", tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng. Năm 2011, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu **310.470** đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 103,5% so với chỉ tiêu Đề án Năm Thanh niên (nhưng chỉ đạt 88,7% chỉ tiêu trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trong đó 140.443 đồng chí đã được kết nạp Đảng).

⁽¹⁰⁾ 100% các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về Năm Thanh niên 2011, các cấp uỷ, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác thanh niên và quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, phát huy thanh niên qua các việc làm cụ thể sau đây:

2.1. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Theo báo cáo của các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, đến nay có 37/68 Tỉnh, Thành uỷ tiến hành sơ kết.

2.2. Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2001 - 2010. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020. Tháng 2/2011, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung ương Đoàn, Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến 2010. Mặc dù vậy, ở cấp tỉnh, mới có 43/68 đơn vị tiến hành tổng kết. Đến nay, chưa ban hành được Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới (2011 – 2020).

2.3. Công tác củng cố, kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên: Bộ Nội vụ đã thành lập Vụ Công tác Thanh niên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đến nay, đã có 48/63 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập được Phòng công tác thanh niên. Trong năm 2011, đã tổ chức kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

1.4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Trong Năm Thanh niên, các Bộ, ngành hữu quan đã có sự phối hợp với Trung ương Đoàn trong việc triển khai nghiên cứu xây dựng các chính sách thanh niên. Tiêu biểu như: Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Nội vụ lấy ý kiến về dự thảo chính sách thanh niên tình nguyện; Ban Tổ chức Trung ương triển khai đề tài nghiên cứu về chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ; Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm nói chung trong đó có thanh niên... Tuy nhiên, hầu hết các chính sách đều mới đang trong quá trình dự thảo.

1.5. Đề án đặt ra các nhiệm vụ: Đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh triển khai các đề án, công trình đã có chủ trương và tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao cho thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, nhìn chung các cấp uỷ chưa tập trung triển khai được, việc đầu tư các thiết chế mới gặp khó khăn do tình hình lạm phát tăng cao, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 NQ/CP của Chính phủ.

16. Tăng cường đối thoại, gỡ gỡ thanh niên, chỉ đạo đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào đời sống thanh niên, nhất là các nội dung liên quan đến giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ: Trong Năm Thanh niên, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ngành đã gỡ gỡ, đối thoại với thanh niên.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung:

Năm Thanh niên 2011 đã đạt được phần lớn mục tiêu đặt ra, góp phần tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên trong lao động sáng tạo, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đầu tư tập trung, mạnh mẽ hơn cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua triển khai thực hiện Đề án Năm Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, phát triển mạnh mẽ các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên. Cùng với Ngày thanh niên (26/3 hằng năm), Tháng Thanh niên (tháng 3 hằng năm), Năm Thanh niên đã trở thành phương thức tham mưu, chỉ đạo có tác dụng rất tích cực của các cấp bộ Đoàn trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gia tăng động lực, nguồn cảm hứng từ chính cán bộ, đoàn viên thanh niên.

* **Một số tồn tại, hạn chế:** Mặc dù có nhiều đổi mới nhưng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng.

2- Đề xuất, kiến nghị:

2.1- Với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đề nghị Ban Chấp hành tăng cường chỉ đạo để các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì phát huy những kết quả đạt được trong Năm thanh niên, đặc biệt là khí thế của phong trào thanh niên, những kết quả xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ đoàn viên, để những kết quả của Năm Thanh niên được duy trì bền vững và phát huy hơn nữa trong năm 2012, năm đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Đề nghị Ban Chấp hành cụ thể hoá sự chỉ đạo trong Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 để tiếp tục thực hiện một số nội dung chưa hoàn thành trong Năm Thanh niên, nhất là việc tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng, xây dựng chính sách của Nhà nước đối với thanh niên trong tình hình mới.

2.2- Với Đảng và Nhà nước

Từ thực tiễn kết quả triển khai thực hiện Năm Thanh niên và nguyện vọng của đông đảo thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xin kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số nội dung sau:

- Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ trong việc thể chế hoá Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) thành các chính sách cụ thể đối với thanh niên và tổ chức thực hiện, bao gồm: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ;

Chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ; Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho thanh niên công nhân; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020; Xây dựng và đưa chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên vào các chỉ số thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Luật, dự án Luật về giải quyết việc làm, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Trân trọng đề nghị các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên thông qua các diễn đàn do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; tập thể Ban Bí thư Trung ương Đảng duy trì cơ chế làm việc định kỳ hằng năm với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới.

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN